

Máy đóng gói trà túi lọc tự động tốc độ cao cho trà số lượng lớn, trà thảo dược, v.v.

德迅 Dession®



hình ảnh chi tiết







Contact us

Ứng dụng

Máy đóng gói này phù hợp để đóng gói trà. Chẳng hạn như trà số lượng lớn, trà thảo dược, trà tốt cho sức khỏe, trà thơm và các loại túi bên trong và bên ngoài khác. Đóng gói một lần. DS-T-C21DX, quy trình của máy này chủ yếu là đổ lá trà vào phễu, sau đó xả nguyên liệu để làm túi. Làm túi trà bên trong trước, sau đó vận chuyển đến nơi đóng gói túi bên ngoài thông qua xô xích. Nó phù hợp cho những khách hàng yêu cầu hiệu quả hoàn toàn tự động và nhanh chóng.



Nylon triangle tea bag



Triangle inner and outer bag



Inner and outer bag Square/Pillow tea bag



Lợi thế sản phẩm

Sản xuất tốc độ cao: Có thể sản xuất tới 40 túi trà mỗi phút, lý tưởng cho sản xuất quy mô lớn.

Kích thước túi trà có thể tùy chỉnh: Máy có thể được điều chỉnh để sản xuất túi trà với các kích cỡ

khác nhau theo yêu cầu của khách hàng, mang lại sự linh hoạt và đa năng.

Công nghệ tiên tiến: Máy sử dụng công nghệ tiên tiến đảm bảo đo lường và chiết rót trà chính xác, cho ra những túi trà chất lượng đồng nhất.

Vận hành dễ dàng: Máy thân thiện và dễ vận hành với giao diện màn hình cảm ứng cho phép điều chỉnh và khắc phục sự cố đơn giản.

Bền bỉ và đáng tin cậy: Máy được làm bằng vật liệu chất lượng cao và được thiết kế để chịu được hao mòn khi sử dụng liên tục, đảm bảo tuổi thọ lâu dài.

Phạm vi ứng dụng rộng rãi: Máy có thể được sử dụng để đóng gói nhiều loại trà, bao gồm trà lá rời, trà thảo mộc và trà trái cây, phù hợp với các loại trà khác nhau của nhà sản xuất.

Niêm phong chặt chẽ và an toàn: Công nghệ niêm phong siêu âm đảm bảo túi trà được đóng chặt và an toàn, ngăn không cho lá trà tràn ra ngoài và đảm bảo mỗi lần pha trà đều có hương vị thơm ngon.

Tính năng dây và thẻ: Máy bao gồm tính năng dây và thẻ, cho phép xử lý các túi trà dễ dàng và thuận tiện.

Túi hình nón nhỏ: Máy có thể đóng gói trà dạng túi hình nón nhỏ, phù hợp với nhiều loại lá chè khác nhau.

Sản xuất hiệu quả: Máy đóng gói túi trà hình kim tự tháp bằng nylon được thiết kế để hoạt động ở tốc độ cao, cho phép sản xuất túi trà hiệu quả.

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Người mẫu	DS-T-C21DX
phạm vi điện	1-10g/túi $\leq \pm 0,1$ g/túi
tốc độ đóng gói	20-40 túi/phút
kích thước túi bên trong	50~80mm
Kích thước túi bên ngoài	140~180mm
phương pháp niêm phong	Niêm phong và cắt bằng siêu âm
cung cấp khí đốt	$\geq 0,6$ Mpa (có thể trang bị máy nén khí)
Công suất máy	220V, 50/60HZ, 1.2KW



Foshan Dession packaging machinery Co., Ltd. is located in Nanhai District, Foshan city, China machinery center, is a collection of research and development, manufacturing, sales and after-sales service in one of the high-tech enterprises, with self-import and export rights. DE newsletter focusing on production and research and development, all kinds of bag packaging machine, filling machine, and the research and development and manufacture of automatic packaging line



— OUR CUSTOMERS —



EXHIBITION RECORD



Contact us

OUR ADVANTAGE

On-site installation,
commissioning and training



High automation, simple
operation and labor saving



High automation, simple
operation and labor saving



Life long technical
service support

Đến với chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp để cung cấp cho khách hàng các giải pháp đóng gói khác nhau.

Hiểu đầy đủ nhu cầu của khách hàng, các kỹ sư thiết kế giải pháp phù hợp nhất.

Chúng tôi có xưởng gia công và lắp ráp riêng, đồng thời có quy trình kiểm tra và gỡ lỗi chất lượng để đảm bảo chất lượng của máy.

Sau khi được khách hàng chấp nhận, chúng được đóng gói trong thùng gỗ tiêu chuẩn quốc tế và vận chuyển.

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình sử dụng máy, chúng tôi sẽ giải đáp kịp thời.

PACKAGING SHIPPING



Sau khi nhận được thanh toán, ngày giao hàng sẽ là 15-30 ngày làm việc, bằng đường hàng không, đường biển hoặc đường cao tốc (DHL, v.v.)



1. Với đội ngũ dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dịch vụ kỹ thuật và hài lòng cho dù bạn ở quốc gia nào;
2. Mọi video về cài đặt, điều chỉnh, cài đặt, bảo trì máy đóng gói đều có sẵn cho bất kỳ người mua nào;
3. Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng máy và các video không thể trợ giúp, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ trò chuyện video với bạn để khắc phục sự cố của bạn;

(Lưu ý: Để tiết kiệm chi phí của bạn, chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ trò chuyện video khác nhau cho bạn, nhưng nếu bạn yêu cầu dịch vụ ở nước ngoài, chi phí đi lại và chi phí kỹ thuật viên sẽ do bạn chi trả.)